



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานบุคคล โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๘๐๕
ที่ ทส ๐๖๐๑.๒/ ๑. ๓๙๔ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง แจ้งสำเนาประกาศ

เรียน อธิบดี รองอธิบดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์
ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑
ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ขอแจ้งสำเนาประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ สามารถดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.dwr.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุนทรี มิ่งประยูร)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ กรมทรัพยากรน้ำ ได้แก่ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

กรมทรัพยากรน้ำ ได้พิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ในประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และเป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ตำแหน่ง มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ ได้ให้ความเห็นชอบในขั้นต้นและจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและแต่งตั้งเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด ผลการคัดเลือกดังกล่าว กำหนดให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ และหากการทักท้วงได้ตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตให้ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามความเห็นสมควร ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจรศาสตร์ อภัยพงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
 (แนบท้ายประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๓๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน
๑	นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๐๐ ส่วนนโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	ชื่อตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ ๑๐ สังกัด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


